







AU CHAU

PHÁP

Viên đại biểu báo giới Pháp đi theo ông Reynaud qua Đông dương

Paris - Quan Tòa - rường bộ thuộc... đường dự bị cuộc hành trình sang Đông-dương về báo Pháp như Petit Parisien...

ANH

Sở thợ thuyền thất nghiệp tăng lên mạt

Chiều ngày 13 Aout số thợ thuyền thất nghiệp đến 2.714.339 người, so với ngày 28 Juillet vừa rồi, trở lại 1.009 so với ngày 10 Aout 1930 thì trở lại đến 663.622

Cuộc tổng-bãi-công của thợ làm ghê

Cuộc bãi công rải rác của thợ làm ghê này đã lan rộng ra thành một cuộc tổng bãi công. Hiện có đến 8.000 thợ làm ghê...

Động bộ cứu tinh hình thái chính

Londres, 20 Aout - Đảng lao động đã tuyên bố sẽ cho hình phủ hoàn toàn từ đó dùng phương pháp bộ cứu tinh hình thái chính.

Buổi sớm hôm nay, thủ tướng MacDonald đã đọc nhiều người trọng yếu trong chính giới và tài chính giới, và cả lãnh tụ các đảng phái đối lập...

Nội các nhóm hội đồng

Londres, 26 Aout - Hôm qua Nội các nhóm hội đồng bàn luận về việc đối phó với tình hình tài chính, mỗi đến 21 giờ mới giải tán nhưng chưa ra được gì hết...

Đương khi Nội các bàn bạc tình hình thì tin đồn đồng lập đồng tổ hiệp (Trade Unions) đưa lại tờ giấy biểu tình...

ĐỨC

Tình hình tài chính Paris, 21 Aout - Báo «Le Matin» (Pháp) nói theo giấy má của Hội nghị...

Cuộc tổng bãi công của các người làm việc tại thị sảnh Berlin, 18 Aout (lưu ý) Vì họ 1.000 người...

hai đến cuộc trị an nên Tổng trưởng bộ Lao động đã ra sức tìm kiếm điều đình. Nạn thất nghiệp ở Đức Berlin, 20 Aout - Nạn thất nghiệp ở Đức càng ngày càng dữ dội, nhất là về nhân công nghiệp sinh sản...

THỤY SĨ Hội nghị tài chính tại Bâle Bâle, 19 Aout - Hội nghị quốc tế của các nhà kinh tế tại Bâle đã kết luận như sau này: 1) Nó va ngắn hạn...

CAM TÀ NGẠI

Tôi có đem bài của HOANG VĂN ÁP ở Phố Ninh Xã Bắc Ninh có đăng trên báo QUÂN HẢI quân ở LÊ NAM HUNG Phan thiet và LUC THANH TẬP Long Xuyên...

Thuốc cai nha phiện

Cảnh là tương qua cái cảnh nghiên C. tr. cũa hút hút mấy mươi viên Đ. tr. nghiên thì nghiện cũng bao quát...

TRẦN-ĐỨC-CẢNH 39 phố Cửa - Lương

INJECTION PEYRARD D'ALGER. Thuốc thực hiệu này chế ra để lâu rồi và hiệu nghiệm hơn các thuốc ĐỀ TRỊ BỆNH ĐAU LƯU...

Cô-tinh Bò-Thận hoàn

Bệnh khí hư như khí loãng khí lạnh, thường sanh ra chứng Mộng tinh. (Đêm ngủ thấy đi lại với đàn bà mà tỉnh khi xuất ra) Di-tình. (Vi nhọc mệt quá đêm ngủ mê man, bất hoai trong thân thể, mà tỉnh khi tự nhiên xuất ra dâm dề không biết) Hoạt-tình. (đi lại với đàn bà tỉnh khi chàng xuất, hoặc vừa lại với đàn bà là đã xuất ngay) Thuốc này Bán buôn bán lẻ tại hiệu SINH-HUY N: 44 Marché F. ch. u. Vinh

BAC NINH

Bệnh quý đã có thuốc tiên!! Với số nhà 120 hay 101 có một người bệnh quý đã có thuốc tiên!!

MỘNG-LƯƠNG THƯ-QUẢN DƯỢC-PHÒNG

A) - Chuyên bán các thứ sách quốc văn xuất bản, tại Trung Nam, Bắc kỳ; các đồ văn phòng từ bừa, các sách học, sách tẩy v... B) Đại lý các thứ thuốc cao, đơn hườn, tân rất linh nghiệm của các hiệu Hào chế Việt-Nam:

NHƠN DỊP DĨA HUẾ MỚI CỒ

VÀ HÃNG BÊKA MUỐN AI CÙNG NGHE ĐƯỢC: điếu ca thâm trầm có NHƠN cùng đờn tạo-nhà cậu TÔN-ÚT giọng hò đờn dầy có ĐUNG những lâu nam khách a-oán của cô PHƯƠNG và MỸ-QUAN, nên mời chẻ ra một thứ máy dù cả tánh chất tốt như thứ máy lớn mà giá chỉ có 38500 mà thôi.

MUỐN CHƠI NƠI-GIỜNG HÙNG CƯỜNG, TINH-THẦN BẦY ĐÙ, không gì bằng: THUỐC ĐẠI BỔ TINH THẦN của hiệu THẦN TIÊN. CHUYỂN tr. thần hư, tinh khí không vững, tinh ít tinh loãng, suy nghĩ nhàu, tinh thần kém, ăn chơi quá khi lực mệt mỏi; giá mỗi hộp 1500.

MAGASIN DE SOIERIES TÂN LỢI

Bôn-hiệu bán sỉ và bán lẻ đủ các thứ hàng Tàu, hàng Thượng-hải như là: lụa, xuyên, trêu, cặm-nhung, cặm-châu v... Hàng thiết kế, thiết bện, hàng nhuộm đen mặc đến rách không hề sợ phai tro. Bán lẻ đủ các thứ hàng Bombay, hàng Nhật-bản v... Khẩn đội đầu rút và thêu nhiều kiểu, nhiều màu thật đẹp.

NGƯỜI MAY MỚI GẶP THUỐC HAY?

NAM - KỸ THÀNH CÔNG BẮC THÀNH - DƯỢC 1) THIÊN-HIỆU TẾ ĐẠI HOÀN, chủ trị các chứng phong tê bại cước nhưc mỗi hoặc nặng hậu tế sưng rất thần diệu...

ANH-THÀNH

Catalogue của bản hiệu vừa rồi, nhưng chẳng bao lâu các ngài lại sẽ tiếp được quyển Catalogue năm 1932 có lợi lợi được vừa ý hơn những quyển cũ. Bản hiệu mới có các thứ gói sơn bằng da: Giá bán: Gói tương 150 250 Gói xấp 600, 2150; 1 đôi NHA MÁY ĐÉT CỦA AN-THÀNH ĐÃ HOÀN TOÀN